



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### (๑) กระทู้ถาม

#### ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การระบาดของโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโคโรนา ที่ระบาดไปทั่วโลก และสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนไทย โดยคนไทยผู้ติดเชื้อจำนวน ๒๕ ราย รักษาหายแล้ว ๑๗ ราย ที่เหลือยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยด้วย จึงสอบถามถึงแผนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระยะสั้น และแผนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอบกระทู้ถามว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ของไทยได้สูญหายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๔๙ ล้านบาท กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวในช่วงของนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยจะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจให้มีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการให้แรงงานด้านการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทำความสะอาดและจัดภูมิทัศน์ให้หน้าท่องเที่ยวมากขึ้น สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวนั้น รัฐบาลจะจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป รวมทั้งลดภาษีน้ำมัน ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนักท่องเที่ยว เครือข่ายผู้ประกอบการชาวจีน และเตรียมการสำหรับตลาดที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วย ทั้งนี้ จะสื่อสารกับประชาชนโดยออกประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีมาตรการกระตุ้นกลุ่มประเทศใหม่ ๆ ให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต โดยมีแผนการแก้ปัญหาในระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี ซึ่งจะจุดแข็งของคนไทยที่มีน้ำใจ รักการบริการ และจะดำเนินการส่งเสริมการตลาดโดยสื่อสารข้อเท็จจริงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ให้รู้เท่าทันโรค พร้อมทั้งรู้วิธีการป้องกัน รวมทั้งส่งต่อความห่วงใยต่อนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ มีการระวัง และแจ้งเหตุเมื่อพบว่ามีข้อสงสัย สำหรับการแก้ไขปัญหานั้น จะดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยว โดยเพิ่มการคัดกรองให้เข้มข้นมากขึ้น การแจกหน้ากากอนามัยในทุกสนามบิน การทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดมากขึ้น ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และกระตุ้นการท่องเที่ยวทางบก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และประเทศอินเดียที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการผลักดันมาตรการและเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

### ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ถาม ถามนายกรัฐมนตรื

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เริ่มบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมาแทนที่การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้ง ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มเกษตรกร ๒) กลุ่มที่อยู่อาศัย ๓) เพื่อการพาณิชย์และอื่น ๆ และ ๔) ที่รกร้างว่างเปล่า โดยคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้พิจารณาศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว พบปัญหาจากตัวบทบัญญัติที่ไม่มีความชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ภายในกรอบระยะเวลาที่พระราชบัญญัติฯ กำหนด ความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บภาษีได้ลดลง จึงสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ ซึ่งการจัดเก็บภาษี ไม่ว่าจะ เป็น ภาษีโรงเรือนหรือภาษีที่ดิน โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนนั้นจะเก็บจากราคาที่ผู้เป็นเจ้าของไปแจ้งการประเมินเพื่อให้เทศบาลใช้เป็นหลักในการประเมินการจัดเก็บภาษี และใช้ฐานของค่าเช่าที่มีอยู่เป็นฐานการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงได้ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหม่เป็นการคำนวณภาษีรายแปลงในราคาประเมินเบื้องต้นโดยกรมธนารักษ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลที่ดิน ทั้ง ๓๒ ล้านแปลง ทั่วประเทศ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีหลากหลายประเภท ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ จะประเมินตามมาตรฐานของกรมธนารักษ์ว่าที่ดินในพื้นที่ใดราคาประเมินตารางวาละเท่าไร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำราคาประเมินซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วประเทศที่สูงต่ำแตกต่างกันไปมาคำนวณตามวิธีการในการเสียภาษีทั้ง ๔ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ เกษตรกรรม จัดเก็บในอัตรา ๐.๐๑ - ๐.๑ หรือเริ่มต้นที่ล้านละ ๑๐๐ บาท กลุ่มที่ ๒ ที่อยู่อาศัย จัดเก็บในอัตรา ๐.๐๒ - ๐.๑ หรือเริ่มต้นที่ล้านละ ๒๐๐ บาท กลุ่มที่ ๓ เพื่อการพาณิชย์และอื่น ๆ จัดเก็บในอัตรา ๐.๓ - ๐.๗ หรือเริ่มต้นที่ล้านละ ๓,๐๐๐ บาท และ กลุ่มที่ ๔ ที่รกร้างว่างเปล่า จัดเก็บในอัตราเริ่มต้นที่ล้านละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่มีความยุ่งยากและไม่มีความซับซ้อน แต่กลับเกิดผลดี มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาค มีมาตรฐาน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ต่างจากการจัดเก็บภาษีแบบเดิมที่จัดเก็บตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินซึ่งสร้างปัญหามากมายและมีการร้องเรียนมากมายในอดีต ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมายใหม่ไม่ทันนั้น ทางกระทรวงฯ ได้ออกประกาศ

ขยายเวลาการจัดเก็บออกไปอีก ๔ เดือน สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ลดลงนั้น กระทรวงฯ มีมาตรการสนับสนุนในส่วนที่ขาดหายไป และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันเร่งรัดสำรวจแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมาคำนวณกับภาษีมาตรฐานกลาง อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษีสามารถอุทธรณ์ได้ ซึ่งกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบคือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ยินดีนำไปปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ถาม นายกรัฐมนตรี**

การระบาดของไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิต จึงสอบถามถึงมาตรการในการเตรียมแผนรับมือการระบาดทั้งในชุมชนเมืองและต่างจังหวัด โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อในระยะฟักตัว

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงฯ มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่เข้มข้น โดยมีกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรอง ๕๔๔ ราย เป็นผู้ป่วยคัดกรองที่มีไข้ จากสนามบิน ๔๘ ราย ส่วนอีก ๕๐๑ ราย เดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนและคนไทย โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเข้ามาในระบบผ่านโรงพยาบาลเอกชนและส่งต่อมายังกระทรวงฯ เพื่อคัดกรองและตรวจยืนยัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากต้องใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ถึง ๒ ห้อง เพื่อให้ผลตรงกันก่อนการรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกระทรวงฯ ได้มอบให้แต่ละกรมในสังกัดกระทรวง ลงพื้นที่รณรงค์อย่างเข้มข้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน สำหรับนักท่องเที่ยวจีนนั้น กระทรวงฯ ใช้วิธีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด แต่ประเทศไทยยังไม่มีกักกักนักท่องเที่ยวจีนเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยและจะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้น รวมทั้งจะเก็บข้อมูลเพื่อติดตามนักท่องเที่ยวจีนด้วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลของไทยมีศักยภาพในการรักษาผู้ติดเชื้อให้หายและกลับบ้านได้ และกระทรวงฯ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนเมืองได้ โดยเรื่องไข้หวัดโคโรน่านั้นเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับ ๖ ในการป้องกันโรค

## **๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป**

**๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ จึงได้เลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปในสัปดาห์หน้า

**๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการใช้เส้นทางสัญจรเดินทางของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย**

ปัจจุบันปัญหาการเดินทางสัญจรของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทกำลังประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ในชุมชนเมืองมีปัญหาความแออัด

ปัญหาการจราจรติดขัด ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ส่งผลให้ต้นทุนการค้ำสูงตามไปด้วย ในขณะที่ชุมชนชนบทเกิดปัญหาถนนและสะพานเก่าชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดูแลซ่อมแซม ระบบการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมเข้าหากันระหว่างตำบลสู่ตำบล อำเภอสู่อำเภอ และจังหวัดสู่จังหวัด เป็นไปด้วยความยากลำบาก โครงข่ายเส้นทางคมนาคมยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเป็นระบบ งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้รับไม่เพียงพอกับการพัฒนา เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลและไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงมักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านคมนาคมเพียงเล็กน้อย จึงสอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องการซ่อมแซมถนนและสะพานที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือไม่มีสะพาน ไม่มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทอย่างไร และการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนในแต่ละจังหวัด รวมทั้งการวางแผนโครงการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ให้มีความสะดวกและมีโครงข่ายเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นรอบข้างอย่างเป็นระบบ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า ถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนประมาณ ๒๘,๐๐๐ สายทาง ระยะทางประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นอกนั้นจะเป็นถนนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ สายทาง ระยะทางประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยถนนเหล่านี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการดูแล ซ่อมแซม ประกอบด้วย ถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เองตามสภาพฐานะการคลังและงบประมาณของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการชำรุดทรุดโทรมของถนนและความไม่สะดวกของประชาชน แต่เนื่องจากถนนที่อยู่ในความดูแลมีจำนวนมาก เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณและความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถดูแลได้ และกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้ออนกลับไปได้ ทั้งนี้ หากเกินความสามารถของตนเองหรือเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีแผนพัฒนาถนนของตนเองและนำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาในเรื่องความพร้อม รูปแบบ รายการ สถานที่ก่อสร้าง และลำดับความเร่งด่วน จากนั้นจะส่งเรื่องมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาในเรื่องงบประมาณ ความเหมาะสมของงบประมาณ นโยบาย และสถานะทางการเงินการคลัง โดยจะเป็นงบประมาณอุดหนุนที่จะนำไปดำเนินการ สำหรับในจังหวัดศรีสะเกษนั้น ในปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ จำนวนกว่า ๓๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๓ จำนวนกว่า ๗๐๐ ล้านบาท ดังนั้น โอกาสสูงที่จะมีการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดมาก ๆ ทั้งนี้ การของบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี ๒๕๖๓ เป็นการของบประมาณตรงโดยหน่วยงานเอง กระทรวงมหาดไทยจึงไม่มีกลไกในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม จะรับปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับถนนตามลำดับความเดือดร้อนและสภาพของถนน

**๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**  
โดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี

ด้วยประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กำลังประสบกับความเดือดร้อนกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาคู อำเภอยางสีสุราช และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานประมาณ ๒ ปี ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ประชาชนเดือดร้อนต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการลงทุนการเกษตร อีกทั้งยังขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จึงสอบถามถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และแนวทางการเยียวยาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เกิดจากภัยแล้ง รวมทั้งแผนนโยบายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในระยะยาว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคนั้น องค์การที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ การประปานครหลวง ซึ่งรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยการสนับสนุนจากกรมชลประทาน ได้ประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้วยืนยันได้ว่าการประปานครหลวงสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดเวลาจนถึงเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานงานในการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทะเลในช่วงน้ำทะเลหนุนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำกร่อย ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค ได้ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนที่แล้วว่าสถานการณ์ในพื้นที่ให้บริการที่ใดบ้างที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา จึงได้ทำแผนงานแก้ไขปัญหาโดยนำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงมาเป็นแหล่งน้ำประปาในพื้นที่ได้ และยืนยันว่าการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอดจนถึงเดือนมิถุนายน แม้ว่าบางสาขาอาจจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำเพื่อประหยัดน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน สำหรับประปาขององค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและเตรียมรับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสถานการณ์การขาดแคลนน้ำมีความรุนแรงมาก และกำลังเข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพื้นที่ทั้งหมดจนถึงระดับหมู่บ้านว่าพื้นที่ใดจะเกิดผลกระทบจากน้ำเสร็จสิ้นแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งจัดหาแหล่งน้ำใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรของเกษตรกร และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลดดอกเบี้ยรวมทั้งใช้แนวทางในการจัดพื้นที่การปลูกพืชที่เหมาะสมกับความต้องการทางการตลาด ตลอดจนสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

### ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการในการทำหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีระดับสูง ที่เรียกว่า Chief Technology Officer-CTO หรือ Chief Information Officer-CIO โดย นายไกลก้อง ไวทยการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การจัดทำแผนการก่อสร้างถนนทั่วประเทศ โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเทา ช่วงระหว่างบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

## (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) แล้ว ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้ขอหารือที่ประชุม นำระเบียบวาระการประชุม (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากมีกรณีการได้ขอลาออกทำให้มีตำแหน่งว่างลงในบางคณะ และเรื่องของการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาในบางคณะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสภา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

## (๗) เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายกรณ์ จาติกวณิช)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายชัยชนะ เดชเดโช

ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๓ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (พันตำรวจโท ไหวพจน์ อารณรัตน์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายมณฑิร สงฆ์ประชา

ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๔ ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (พลโท พงศกร รอดชมภู)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายคำพอง เทพาคำ

ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ที่ประชุมเห็นชอบ

### (๓) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปี  
ครั้งที่หนึ่ง) จำนวน ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒๑ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่ประชุมให้การรับรอง

### (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

### (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

ประธานฯ ขอหารือที่ประชุมนำเรื่องที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันมาพิจารณาไปพร้อมกัน  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

๕.๑ **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาใน  
เรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดย นายสิริพงศ์  
อังกศกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ค้างมาจากการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)**

๕.๔๓ **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ โดย นายภาสกร  
เงินเจริญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้เสนอ**

๖.๕ **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
ปัญหาผลกระทบการค้าตรงและการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Commerce) ต่อเศรษฐกิจ  
ชุมชน โดย นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ**

สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติว่า จากกรณีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไข  
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ประเด็นที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกฎหมายกำหนดให้สถาบันทางการเงินต้องรายงานข้อมูล  
บุคคลที่มีธุรกรรมเฉพาะให้แก่กรมสรรพากร โดยบัญชีจะต้องมีเงื่อนไขคือมียอดฝากหรือโอนเงินเข้าทุกบัญชี  
๑,๐๐๐ ครั้ง ต่อปีขึ้นไป หรือมียอดฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ ๔๐๐ ครั้ง ต่อปี และมียอดเงินรวมตั้งแต่  
๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปีขึ้นไป ซึ่งทางธนาคารจะต้องทำการรายงานถึงกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคม  
ของทุกปี เนื่องจากทั้ง ๒ กรณีเข้าข่ายเป็นบัญชีของบุคคลที่มีการทำธุรกรรมลักษณะพิเศษหรือเพื่อการค้า  
ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เสี่ยงการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้  
จำนวนมหาศาล และภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการได้

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการธิการ เพื่อพิจารณาศึกษา และฝากข้อสังเกตว่าควรมีการเรียกเก็บภาษีแบบ (e-Payment) ด้วย เนื่องจาก การทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องมาก และมีสถิติเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ธนาคารส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่กรมสรรพากร เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบและรัฐบาลไม่สูญเสียรายได้จำนวนมาก

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุม จึงมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าว จำนวน ๒๕ คน และกำหนด ระยะเวลาในการพิจารณาจำนวน ๙๐ วัน

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๕ นาฬิกา

\*\*\*\*\*